



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/ไฟท์ส

วันที่: ศุกร์ 29 มีนาคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11145

หน้า: 15(ล่างขวา)

Col.Inch: 54.25 Ad Value: 130,200

PRValue (x3): 390,600

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: TIJ ขยาย “เรือนจำต้นแบบ” ลงใต้ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ดูแลผู้ต้องขังหญิง

# TIJ ขยาย “เรือนจำต้นแบบ” ลงใต้ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ดูแลผู้ต้องขังหญิง



หนึ่งในพันธกิจของ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ (Thailand Institute of Justice) ก็คือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ “ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีโทษการคุมขัง” หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม

“ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือ Bangkok Rules ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 65 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 จากการผลักดันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมทั้ง “โครงการกำลังใจ” ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ส่งผลให้ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ตลอดมา TIJ ได้เดินหน้าขับเคลื่อน “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ในหลายๆ มิติ และหนึ่งในนั้นคือ การดำเนินการเชิงกายภาพด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ตลอดจนปรับสภาพในเรือนจำให้สามารถรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่และความต้องการพื้นฐานของผู้ต้องขังหญิง ตลอดจน “บุตรติดผู้ต้องขัง” ในเรือนจำ ทั้งในเรื่องสาธารณสุข สังคม วัฒนธรรม และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล พร้อมเสริมพลังให้ผู้ต้องขังกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ทวนกลับสู่ดินแดนหลังกำแพงสูงซ้ำอีก

ขณะเดียวกัน TIJ ก็ได้จับมือกับกรมราชทัณฑ์เพื่อผลักดันให้เกิด “โครงการ

เรือนจำต้นแบบ” เพื่ออนุรักษ์ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ไปสู่การปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรม โดยในช่วงปีงบประมาณ 2558-2561 TIJ และกรมราชทัณฑ์ได้คัดเลือกเรือนจำต้นแบบของแต่ละภูมิภาคเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนสถานศึกษาของเรือนจำและทัณฑสถานทั้งในกลุ่มภูมิภาค ภายในประเทศ และต่างประเทศ

สำหรับภายในประเทศ ปัจจุบันมีเรือนจำและทัณฑสถานทั้งในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “เรือนจำต้นแบบ” ของโครงการแล้วรวมทั้งสิ้น 12 แห่ง แต่ยังไม่มีการเปิดโดยแม่แต่แห่งเดียว

ในปีนี้ TIJ จึงเร่งดำเนินการจัดทำ “โครงการเรือนจำต้นแบบ” เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายในเขตภาคใต้ เริ่มต้นด้วยการจัดสัมมนาให้ข้อมูลแก่เรือนจำที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมการพาผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจเรือนจำต้นแบบอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการเรือนจำต้นแบบ” รวมทั้งเข้าใจหลักการและรายละเอียดของ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” เพิ่มขึ้นไปด้วย

ปลายปีที่แล้ว TIJ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเขตภาคใต้ตอนบน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม “ข้อกำหนดกรุงเทพ” พร้อมพาคณะไปศึกษาดูงานที่เรือนจำจังหวัดกระบี่ จากนั้นได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้ข้อปฏิบัติจากเรือนจำต้นแบบ และเรือนจำที่สมัครเข้าโครงการ ซึ่งกำลังจะได้รับการประเมินในปีนี้เป็นเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี และเรือนจำกลางนครสวรรค์ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ มุ่งสู่การเป็น “เรือนจำต้นแบบ”

มีตัวอย่างที่น่าสนใจจากการทัวร์เรือนจำต่างๆ เช่น เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างสรรค์แนวคิดต่อยอดการฝึกอาชีพด้วยการสร้างแบรนด์ “วังจันทร์ Cook&Coff” ประกอบธุรกิจจริงนอกเรือนจำ โดยการนำผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ต้องขังมาจัดแสดงพร้อมจำหน่าย ทั้งเบเกอรี่ เครื่องดื่มร้อน-เย็น กาแฟสดที่สร้างสรรค์ให้ฟองนมเป็นรูปผู้ต้องขัง ถ่ายทอดความรู้สึกเปลี่ยนทุกข์ พร้อมกับออกแบบร้านอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตกแต่งโมดูลสีทองซึ่งในเรือนจำ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า รายได้ที่ได้มาเป็นรางวัลปันผลย้อนกลับไปสู่ผู้ต้องขัง โดยในร้านยังมีผลิตภัณฑ์งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของผู้ต้องขังจำหน่ายอีกด้วย

เรือนจำกลางนครสวรรค์ เปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังหญิงสามารถออกไปฝึกวิชาชีพภายนอกแดนหญิงได้ เช่น ร้านนวด และร้านอาหาร เป็นต้น

ปัจจุบันมีเรือนจำหลายแห่งที่มีความพยายามปรับปรุงจัดสรรพื้นที่ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพและหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งการฝึกอาชีพและการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังชั้นดีได้ออกไปฝึกอาชีพกับหน่วยงานภายนอกโดยคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงและบริบทแวดล้อมภายนอกมากขึ้น

การสัมมนาและการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่จากเรือนจำในภาคใต้ได้เข้าไปสำรวจเรือนจำอื่นๆ จะช่วยจุดประกายให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้จุดเด่นที่น่าสนใจของแต่ละเรือนจำที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และมองเห็นความเป็นไปได้ในการปรับปรุงเรือนจำให้สอดคล้องกับ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” รวมทั้งสร้างสรรค์แนวทางการยกระดับมาตรการดูแลผู้ต้องขังอย่างเคารพสิทธิมนุษยชนและส่งกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริง.

